

**เกณฑ์การประเมินความคิดสร้างสรรค์การสร้างภาพยนตร์สั้น**  
**ของชุดกิจกรรมบนเว็บ เรื่อง การสร้างสรรค์สื่อประสม**  
**รายวิชา ง30207 การนำเสนอด้วยสื่อประสม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4**

รายการประเมิน	คำอธิบายระดับคุณภาพ/ระดับคะแนน			
	ดีมาก (4 คะแนน)	ดี (3 คะแนน)	พอใช้ (2 คะแนน)	ปรับปรุง (1 คะแนน)
1.การสร้างสรรคผลงาน	มีการระดมความคิดของสมาชิกในกลุ่มสร้างสรรคผลงานสื่อความหมายของเนื้อเรื่องได้อย่างชัดเจนและเหมาะสมตามหัวข้อที่กำหนด	มีการระดมความคิดของสมาชิกในกลุ่มสร้างสรรคผลงานสื่อความหมายของเนื้อเรื่องตามหัวข้อที่กำหนด	มีการระดมความคิดของสมาชิกในกลุ่มสร้างสรรคผลงานสื่อความหมายของเนื้อเรื่องไม่ค่อยตรงกับหัวข้อที่กำหนด	มีการระดมความคิดของสมาชิกในกลุ่มสร้างสรรคผลงานสื่อความหมายของเนื้อเรื่องไม่ตรงกับหัวข้อที่กำหนด
2. ริเริ่มสร้างสรรค	ผลงานมีความคิดริเริ่มสร้างสรรคแปลกใหม่ไม่เหมือนใคร โดดเด่น น่าสนใจ โดยไม่ลอกเลียนแบบผู้อื่น	ผลงานมีความคิดริเริ่มสร้างสรรคแปลกใหม่ไม่เหมือนใคร โดดเด่น น่าสนใจ โดยดัดแปลงมาจากผู้อื่นบางเล็กน้อย	ผลงานมีความคิดริเริ่มสร้างสรรคน่าสนใจ โดยดัดแปลงมาจากผู้อื่นเป็นส่วนใหญ่	ผลงานไม่ค่อยมีความคิดริเริ่มสร้างสรรคเหมือนสื่อที่มีทั่วไปในสื่อออนไลน์หรือที่อื่นๆ
3. กระบวนการผลิตภาพยนตร์สั้นอย่างสร้างสรรค	กระบวนการผลิตใช้เทคนิควิธีการใหม่ ด้วยความคิดของกลุ่ม ทั้ง 3 ขั้นตอน คือ 1. Pre - Production มีการเขียนบทภาพยนตร์ใหม่	กระบวนการผลิตใช้เทคนิควิธีการใหม่ ด้วยความคิดของกลุ่ม อย่างน้อย 2 ขั้นตอน	กระบวนการผลิตใช้เทคนิควิธีการใหม่ ด้วยความคิดของกลุ่ม อย่างน้อย 1 ขั้นตอน	กระบวนการผลิตทั้ง 3 ขั้นตอนไม่ใช้เทคนิควิธีการใหม่ ๆ

รายการ ประเมิน	คำอธิบายระดับคุณภาพ/ระดับคะแนน			
	ดีมาก (4 คะแนน)	ดี (3 คะแนน)	พอใช้ (2 คะแนน)	ปรับปรุง (1 คะแนน)
	2. Production ใช้เทคนิคการถ่ายทำประยุกต์วิธีการถ่ายทำกับวัสดุอุปกรณ์เสริมที่คิดสร้างขึ้นเอง 3. Post - Production ใช้เทคนิคการตัดต่อเนื้อเรื่องให้น่าสนใจชวนติดตาม			
4. แก้ไขปรับปรุงและพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์	เมื่อได้รับคำแนะนำชี้แนะจากเพื่อนและครูผู้สอนมีการแก้ไขพัฒนาผลงานให้มีคุณภาพสามารถนำออกเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้อย่างภาคภูมิใจ	เมื่อได้รับคำแนะนำชี้แนะจากเพื่อนและครูผู้สอนมีการแก้ไขพัฒนาผลงานให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น	เมื่อได้รับคำแนะนำชี้แนะจากเพื่อนและครูผู้สอนมีการแก้ไขพัฒนาผลงานให้มีคุณภาพบางเล็กน้อย	เมื่อได้รับคำแนะนำชี้แนะจากเพื่อนและครูผู้สอนไม่มีการแก้ไขพัฒนาผลงานให้มีคุณภาพ
5. ประโยชน์และนำไปใช้อย่างสร้างสรรค์	ผลงานที่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมเมื่อรับชมแล้วทำให้ผู้ชมมีแนวโน้มเปลี่ยนความคิดไปทางที่ดีและสามารถนำไปใช้เป็นต้นแบบในการเผยแพร่ได้	ผลงานที่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมเมื่อรับชมแล้วทำให้ผู้ชมมีแนวโน้มเปลี่ยนความคิดไปทางที่ดีแต่ยังไม่สามารถนำไปใช้เป็นต้นแบบในการเผยแพร่ได้	ผลงานที่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมเมื่อรับชมแล้วทำให้ผู้ชมมีแนวโน้มเปลี่ยนความคิดไปทางที่ดีบ้าง	ผลงานที่ได้ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมเมื่อรับชมแล้วทำให้ผู้ชมไม่มีแนวโน้มเปลี่ยนความคิดไปทางที่ดีได้

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ

ช่วงคะแนน	ระดับคะแนน
18 - 20	ดีมาก
14 - 17	ดี
10 - 13	พอใช้
1 - 9	ปรับปรุง

เกณฑ์การผ่านตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป

CKK Junior Studio